

สารสโมสรโรตารีบางรัก



ฉบับที่ 6 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565



จากใจนายก	2
President's Talk	
สถิติการประชุม	3
Attendance Report	
ข่าวสารจากภาค	4
News From D 3350	
สาระจากวิทยากร	5 - 7
From Our Guest Speaker	
กิจกรรมเด่นในรอบสัปดาห์	8 - 11
A Week In Review	
วิทยากรสัปดาห์หน้า	12
Next Speaker	
สัปดาห์หน้ามีอะไร	13
Coming Up Next Week	

สโมสรโรตารีบางรัก โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

2 ถนน เจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 089-484-5656

ROTARY CLUB OF BANG RAK Royal Orchid Sheraton Hotel

2 Charoen Krung Road Soi 30, Siphya Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

E-mail : rotarybangrak2020@gmail.com

www.rotarybangrak.org, www.facebook.com/rotarybangrak



นาย.ปราณี วิทย์เมธ



มวลงมิตรโรแทเรียนที่รักทุกท่านคะ

กัณยายน เป็นเดือนแห่งการศึกษาพื้นฐานและการรู้หนังสือ เราได้รับเกียรติจาก **ผศ.รัศมี กฤษณมิม** ซึ่งได้อุทิศตนให้กับการช่วยเหลือเด็กหญิงหลายร้อยคนทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษา และมีชีวิตที่ดีขึ้น เราได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่น่าประทับใจจากท่านในหัวข้อ **“Empowering Girls ด้วยทุนการศึกษา”** ท่านอาจารย์ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างมากจากนักเขียนนิทานเพื่อเด็กชาว สเปนที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ซึ่งนอกจากจะไม่คิดค่าลิขสิทธิ์หนังสือในการที่อาจารย์นำไปแปลเป็น ภาษาไทยและพิมพ์จำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กๆ แล้ว ท่านยังรณรงค์ ขอรับเงินสนับสนุนจากชาวสเปนเพื่อร่วมสมทบทุนอีกด้วย สโมสรโรตารีบางรักได้มอบเงินจำนวน 5,000บาทเพื่อสมทบทุนการศึกษาที่ท่านจะได้พิจารณาให้กับเด็กที่มีความเหมาะสมได้รับทุนต่อไป

ก่อนการบรรยายของท่านวิทยากร เราได้มีการจับสลาก 3 รางวัลให้กับผู้ร่วมประชุมครบ 100 % ในเดือนสิงหาคมโดยโรแทเรียน **อภิญา จรัสกุลโฮง** ประธานฝ่ายการประชุมได้นำร่มกันฝน จำนวน 3 อันมามอบให้กับผู้โชคดี ขอขอบคุณโรแทเรียน**อภิญา จรัสกุลโฮง** มา ณ ที่นี้ค่ะ

อีกหนึ่งสิ่งดีๆ ที่สโมสรของเราได้จัดทำในวันนี้คือการมอบรางวัลอาชีพดีเด่นตามข้อเสนอ ของอดีตนายก**ชัญญา วีรบารมี** ให้กับ**คุณกัลชญา เนตรวิจิตร** พนักงานทำความสะอาดเขตจตุจักร ผู้ได้ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนหอวังจากการถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 โดยไม่ คำนึงถึงสิ่งตอบแทนใดๆ สโมสรเราจึงร่วมกับนายก**ภทกรกิตต์ วิชิตะกุล** นายกสโมสรจตุจักร ที่ มาร่วมประชุมกับเราในวันนี้ มอบเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทพร้อมโล่เชิดชูเกียรติ นอกจากนี้ ท่านอดีตนายก**บุญสืบ ยศเมธา** ยังได้มอบเงินส่วนตัวเป็นรางวัลให้อีกเป็นจำนวน 1,000 บาทพร้อม ของที่ระลึกที่สโมสรฯ มอบให้สมาชิกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดจำนวน 2 ชั้น โดย 1 ชั้นสำหรับสมาชิก เจ้าของวันเกิดกับอีกหนึ่งชั้นสำหรับผู้ที่มีคุณความดีในชุมชนต่างๆ ที่เราพิจารณาเห็นสมควรมอบ ให้ ซึ่งก็เป็นหนึ่งในสิ่งใหม่ๆ ที่สโมสรฯ พยายามจัดทำขึ้น

สัปดาห์หน้า เราจะได้รับเกียรติจาก**คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์** รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ **“รถไฟฟ้าเงินนำใช้จริงหรือ?”** สอดรับกับสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นสูงทีเดียว ขอเชิญสมาชิกมาร่วมรับฟังและร่วมประชุมกัน มากๆ นะคะ



ด้วยไมตรีจิตแห่งโรตารี
นายกปราณี วิทย์เมธ
นายกสโมสรโรตารีบางรักปี 2565-66



การประชุมประจำสัปดาห์
ครั้งที่ 7/2565-66
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

รหัสสโมสร	22170	
สมาชิกทั้งหมด	63	ท่าน
เข้าประชุม	22	ท่าน
ประชุมทดแทน	3	ท่าน
ขาดประชุม	38	ท่าน

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประจำสัปดาห์ 40.98%
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย 43.79 %

แขกสโมสร

สโมสรโรตารีกรุงเทพมหานครสุวรรณภูมิ	1	ท่าน
สโมสรโรตารีจตุจักร	1	ท่าน
แขกสโมสร	8	
รวม	32	ท่าน





Rotary
District 3350



IMPACT
TOUR



IMAGINE
ROTARY



สโมสรโรตารีราชเทวี

ขอเชิญ **นายก**

และ **เพื่อนสมาชิก**สโมสรโรตารี

พบผู้ว่าราชการภาค

พร้อมคณะกรรมการภาค 3350

ชมผลงานโรตารี

ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน

เสนา-พักไน้

IMPACT TOUR#1 **อยุธยา**

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565

ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพฯ • เดินทาง 8:00 - 17:00 น.

โปรดสวมเสื้อ POA ร่วมแสดงพลัง..โรตารี คนทำงาน

ลงทะเบียนท่านละ 800 บาท • รถปรับอากาศชั้น 1

ธนาคารไทยพาณิชย์ 264-421230-4 นางชวนชื่น พิรพัฒน์ดิษฐ์

ติดต่อสอบถาม นยพ.บุษนาท ตั้งสุภาววรรณ 09 5959 6624



ผศ.รัศมี กฤษณมิมข

**อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

EMPOWERING GIRLS ด้วยทุนการศึกษา

ขณะที่เป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์อยู่ก็ได้เป็นกรรมการใน **หน่วยจุฬาฯ-ชนบท** มีโอกาสให้ทุนกับเด็กเรียนดีและยากจนเพื่อจะเข้าศึกษาต่อใน **จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย** ได้ทำงานในองค์กรทั้ง **พุทธ** และ **คริสต์** ที่ส่งเสริม **ทุนการศึกษา** ให้เด็กยากจนในชนบท

ทำให้ได้สะสมประสบการณ์เป็นเวลา 10 ๆ ปี คือการไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนยากจน ครั้งหนึ่งรุ่นน้องอักษรศาสตร์ที่ทำงานอยู่ที่พลอยแกมเพชรได้ฟังเรื่องของเด็ก ๆ ที่ไปพบมาบอกให้เขียนหนังสือจะไปเสนอกับ **นิตยสารพลอยแกมเพชร** ก็ได้รับอนุมัติให้เขียนลงได้เขียนมาถึง 75 ตอนจนนิตยสารปิดไป ก็รวมเล่มเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็ก ๆ ที่เราจะไปพบเจออีกมากมาย จึงตัดเรื่องประมาณ 30 กว่าเรื่องมาทำเป็น **หนังสือเรื่องชีวิต** เรื่องสั้น ๆ และเป็นเรื่องจริงทั้งหมด

เดินทางตั้งแต่อยู่จุฬาฯ-ชนบท ออกไปเยี่ยมเด็กทุกปี ปีละครั้ง ต่อมาก็ทำงานกับ **มูลนิธิของเซเวียร์** ที่อนุสาวรีย์ชัยฯ เป็นของ **คาทอลิก** ทำเฉพาะให้ทุนการศึกษาเด็กผู้หญิง เพราะเด็กผู้หญิงจะถูกกระทำเยอะมากและหมดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นงานของเราที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบ้านเซเวียร์ นำโดย **บาทหลวงอัลฟอนโซ แตยวง** ชาวสเปน ท่านเน้นให้การช่วยเหลือเด็กผู้หญิงเป็นหลักก่อน แม้ปัจจุบันจะเริ่มช่วยเด็กผู้ชายด้วย เราพบว่าเด็กผู้หญิงจำนวนมากต้องการเรียนหนังสือแต่ที่ไม่มีเงินและไม่มีโอกาส ดังนั้นทุนที่เรามอบให้เป็นการยื่นโอกาสที่สำคัญในชีวิตให้กับพวกเขา ตอนหลังก็มาทำงานกับ **มูลนิธิไอแคร์**

ในการไปเยี่ยมแต่ละครั้งเราจะนำไข่ ของแห้ง ของใช้ที่จำเป็นไปฝากเขาด้วย นอกจากทุนการศึกษาที่เราให้ปีละ 8,000 บาท สำหรับมัธยมปลาย มัธยมต้น 6,000 บาท จะให้ 2 เทอม ๆ ละ 4,000 บาท หรือ 3,000 บาท

เด็ก **บณดอยที่ขุนยวม** ครูติดต่อมาเพราะพ่อแม่ตายหมดอยู่กับยาย จบแล้วไม่มีเงินเรียนต่อเราก็ไปช่วยให้เรียน ม.ปลาย จากนั้นก็เข้า **รามคำแหง** จบแล้ว ปัจจุบันเรียนช่างฝีมือเพิ่มเติม ทุกวันนี้มาอยู่กรุงเทพฯ จบคงมีงานทำแน่นอน

เด็ก **บณดอยห้วยเสือเฒ่า แม่ฮ่องสอน** แม่ตายพ่อติดเหล้า ไม่มีบ้านอยู่บ้านถูกไฟไหม้อาศัยอยู่กับเพื่อนซึ่งมีพี่น้องหลายคนมากจนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่รู้จะพึ่งกันอย่างไร เป็นกะเหรี่ยงคوياวไม่มีญาติพี่น้องไม่มีบัตรไม่มีที่เรียน ไปเจอซิสเตอร์ของคาทอลิกบอกมีโรงเรียนแห่งหนึ่งของเจ้าฟ้าที่เชียงใหม่ไม่มีบัตรไม่มีนามสกุลก็เรียนได้ เราเอาเด็ก ไปฝากเรียนที่นั่น

เวลาไปเยี่ยมที่โรงเรียนก็มีความสุขมากขึ้นเป็นเด็กที่เก่งคณิตศาสตร์ อายุน้อยเพิ่งอยู่ ม.ต้น ก็บอกให้ฟังตัวเองให้มากที่สุดต้องพยายามเรียนหนังสือให้มากมิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสในชีวิต

ความภาคภูมิใจของเราเคสหนึ่งคือ **จริยา เด็กห่วยมะเขือส้ม แม่ฮ้องสอน** เป็นกะเหรี่ยงคอยาวคนแรกของหมู่บ้านที่สอบเข้า มช. ได้ มีคนติดต่อให้ไปช่วยเด็กเพราะว่าสอบได้ร้องให้กันทั้งบ้านไม่ใช่เพราะดีใจ ร้องให้เพราะพ่อแม่ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่มีเงินจะให้เรียน บอกจะหาทุนให้ มีผู้ให้ทุนเรียนจนจบคณะเกษตรศาสตร์หลายแสนบาท ปัจจุบันเด็กทำงานแล้วอยู่ที่กรุงเทพฯ

หลายคนจะอยู่ในหนังสือเรื่องชีวิต เรื่องของ **ฝนน้ำฟ้า** ฝนถูกไฟคลอกตั้งแต่อายุ 6 เดือน แม่ทำอะไรไม่ถูกจับไปใส่ในบ่อน้ำ คนบอกอย่าเลี้ยงเลยไม่มีทางรอด แม่ด้วยความรัก ลูกก็เก็บฝนไว้โตมาเป็นผลทั้งตัว โชคดีมาก **พระเทพฯ** เสด็จมีคนที่ช่วยให้ได้เข้าไปพบไปกราบท่าน ท่านก็ให้อยู่ในความดูแลให้ได้รับการผ่าตัด ใบหน้าผ่า 20 ครั้ง แต่สิ่งที่ชดเชยฝนคือ ฝนมีสติปัญญาที่ดีเยี่ยมมากเป็นเด็กที่เรียนเก่งมาก และมีความกตัญญูสูงมาก เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี วันที่ไปเจอฝนไม่มีเงินจะเรียนต่อตอนนั้นอยู่ ม.3 กำลังจะขึ้น ม.4 ตอนไปเยี่ยมบ้านเขาก็ติดค้างค่าเช่า 4 เดือน ๆ ละ 500 บาท เขาอยู่ **สทิงพระ** เจ้าของบ้านจะไล่ออกไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านเรียนต่อก็ไม่ได้ พายุซัดกระหน่ำเข้ามา ๆ ทำยที่สุดเขาก็จับเราให้ทุนเขา

เขาได้ไปแข่งโปรแกรมหนึ่งอยู่ในกลุ่มชุมชนได้เข้ากรุงเทพฯ **พระเทพฯ** เสด็จตอนงานขณะในวันนั้นฝนถือจดหมายที่เป็นเด็กในความดูแลของท่านไปกราบแล้วเรียนให้ท่านทราบว่าฝนเป็นเด็กในความดูแลของท่าน วันนั้นฝนดังมากทุกคนก็รู้จักฝน ได้รับทุน **พระเทพฯ** ต่อจนจบเคมีที่ **สงขลานครินทร์** เดือนตุลาคมนี้ได้ตำแหน่งครูที่ **ระยอง** เป็นความภาคภูมิใจของเรายาวนานแต่ทำยที่สุดจากที่เขาไม่มีบ้านเลย วันที่เขาออกข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ก็มีเงินมาเยอะมาก เราก็แนะนำให้เขาไปซื้อบ้านซื้อที่ดิน ปัจจุบันฝนมีบ้านเรียบร้อยแล้ว วันที่ทุกคนบอกให้เอาเขาไปตั้งแต่วันนี้เขาเป็นกำลังหลักของครอบครัว

หนึ่งในงานของเราเวลาไปเยี่ยมบ้าน บ้านไหนขายอะไรเราก็พยายามซื้อมาให้หมด อย่างบ้านทำเสื้อเราก็ซื้อ 10-20 อันไว้ในรถก่อน นอกจากทุนที่เราให้เราก็ให้ความรู้สักก็อยากให้เราารู้สึกว่าอาชีพของเขาเป็นอาชีพที่ดีงาม เราก็สนับสนุน สนุกตรงที่มีอาชีพหลากหลายมาก บ้านทำซาลาเปาไม่มีเสื้อนั่งทำ เราก็ไปมอบเสื้อให้ แล้วเอาซาลาเปาไปมอบให้อีกบ้านหนึ่งต่อบ้านหนึ่งขายขนมสอดไส้เราก็ซื้อขนมสอดไส้แล้วไปมอบให้อีกบ้านหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราต้องเดินทางโดยรถปิคอัพที่ข้างหลังมีที่เก็บของก็จะซื้อไปเรื่อย ๆ และมอบให้ไปเรื่อย ๆ อาชีพพวกนี้เป็นอาชีพที่เราอยากให้เด็กทำเป็น เด็กน่าจะต้องเรียนรู้ด้วยไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียว เป็นอาชีพที่จะถูกพ่อแม่ไม่ได้



ทรูเด็กเวียดนาม เจอตอนไปเวียดนามเขาไปอยู่ในร้านหนังสือ เจอตอนเขาอยู่ปีสุดท้ายที่**มหาวิทยาลัยฮานอย** เขามาที่ร้านหนังสือเพื่อจะมารอคนที่พูดภาษาอังกฤษด้วยจะฝึกพูดภาษา เขาไม่มีเงินไม่มีอะไรเลยสิ่งที่เขาหวังคืออยากพูดภาษาอังกฤษให้เก่ง เราสอนหนังสือมา 20 ปีเจอตอนเรารู้ว่าเป็นคนฉลาดมาก เขาไม่สวยแต่เป็นคนฉลาดมาก บอกให้มาเป็นไกด์ให้เรา ที่สุดท้ายที่สุดไปรู้จักครอบครัวเขาไปถึงบ้านเขา ในทริปต่อ ๆ ไป ทรูเป็นลูกสาวคนโตเรียนบัญชีมีเป้าหมายจบแล้วต้องทำงานธนาคารอินเตอร์เท่านั้น เขาได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนา น้องชายคนที่ 2 จบเคมีได้ทุนรัฐบาลได้หัวไปต่อโทและเอกที่ญี่ปุ่นเป็นอาจารย์อยู่**มหาวิทยาลัยดานัง** น้องสาวคนที่ 3 จบแพทยศาสตร์ที่ดานังน้องสาวคนที่ 4 จบเภสัชที่ดานัง ปัจจุบันพี่น้องทั้ง 4 มีหน้าที่การงานที่ดีมากและอยู่ที่เวียดนาม แม่กับพ่อจนมาก ๆ แต่พี่น้องเขารักกันมาก ทรูเป็นพี่คนโตทำให้ทุกคนในครอบครัวเดินตามรอยและประสบความสำเร็จ วันนี้อยู่ที่**ไอซ์แลนด์** เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจที่เราเห็นเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิต

วรรณกรรมเยาวชนที่แปลไว้มากมายและนำรายได้ช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบททั้งหมด ที่มาของการแปลหนังสืออยากใช้ความรู้ภาษาสเปนช่วยเหลือเด็ก เริ่มโดยติดต่อ **คุณโฆเซ หลุยส์ ไอลอยโซล่า** นักเขียนชาวสเปนที่เขียนเรื่อง **กู๊ซโน้** ปัจจุบันอายุ 95 ปี รู้จักตั้งแต่อายุ 70 ปี เขียนไปขอแปลหนังสือของเขาโดยจะไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์เพราะจะเอารายได้มาช่วยเหลือเด็กยากจน ท่านก็มอบให้ท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านมีน้ำใจดีแต่เพราะการเก็บค่าลิขสิทธิ์ยากมาก

หนังสือเล่มนี้ขายได้เป็นหมื่น ๆ เล่ม ขายกันเองในหมู่ลูกศิษย์ในหมู่เพื่อนฝูง และก็ส่งให้เขาดูว่าเงินที่ได้จากการจำหน่าย กู๊ซโน้ไปช่วยโครงการชนบทมากมาย เขาก็อึ้งมากไม่น้อยกว่าการมอบลิขสิทธิ์หนังสือเล่มหนึ่งไปให้คนหนึ่งจะเกิดประโยชน์ได้ขนาดนี้ หลังจากนั้นเขาก็บอกจะแปลทุกเล่มเอาไปฟรี เราเลยตั้งเอาไว้เลยจะแปลของใครเขาต้องไม่คิดเงิน

เราได้เชิญท่านผ่านทางสถานทูตสเปนประจำประเทศไทย ท่านมาเยี่ยมเมืองไทยและเจอ**คุณพ่ออัลฟอนโซ** รู้ว่าเราทำงานช่วยเหลือเด็กจากนั้นจนบัดนี้เกือบ 30 ปี ท่านให้ทุนเด็กเป็นพัน ๆ คน ปัจจุบันก็ยังส่งเงินมาให้ หลาย 10 ล้านบาทตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ช่วยโดยการเขียนเรื่องลงที่สเปนตั้งแต่สมัยยุโรปหนึ่ง 50 บาท ใครต้องการจะช่วยเหลือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้ได้ศึกษาต่อช่วยส่งเงินบริจาคมา 100 ยูโร มีคนส่งเงินมาให้เยอะมากจนทุกวันนี้ตั้งเป็นมูลนิธิที่สเปนและส่งเงินมาให้เราโดยเฉพาะ เป็นมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากหนังสือเล่มเล็ก ๆ เพียงเล่มเดียวและยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้



ท่านวิทยากรพิเศษ ผศ.รัศมี กฤษณมิม
บรรยายเรื่อง “Empowering Girls ด้วยทุนการศึกษา”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565



สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับ สโมสรโรตารีสงขลา
จัดทำ โครงการแว่นแก้วสดใส จากดวงใจ สู่ดวงตา ครั้งที่ 2
ตัดแว่นสายตามอบแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเขารูปช้าง และ อบต.ท่าข้าม
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565





มอบประกาศเกียรติคุณ Empowering Girls Initiative ให้แก่ ผศ.รัศมี กฤษณมิษ
เพื่อยกย่องความคิดริเริ่มและการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส



มอบรางวัลผู้มาประชุมครบทุกสัปดาห์ ในเดือนสิงหาคม 2565

สโมสรโรตารีบางรัก ร่วมกับ สโมสรโรตารีจตุจักร
มอบโล่และรางวัลอาชีพดีเด่นประจำปี 2565
ให้แก่ คุณกัศณา เนตรวิจิตร
พนักงานกวาดถนน สำนักงานเขตจตุจักร
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565



อน.บุญสืบ ยศเมธา มอบรางวัลสมทบและของขวัญเนื่องในวันเกิด



สโมสรโรตารีบางรัก ขอเชิญทุกท่านร่วมประชุมประจำสัปดาห์

รถไฟฟ้าจีน

นำใช้จริงหรือ?



วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565
เวลา 12.15 - 13.30 น.

OnSite Meeting : โรงแรมรอยัลลอคคิด เซอราตัน

OnLine Meeting : Zoom Meeting



คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์

CONTACT US
089-484-5656

Meeting ID : 921 080 1771 Passcode : Rotary2020

ท่านวิทยากรพิเศษ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565

ผศ.รัศมี กฤษณมิม

อดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายเรื่อง “Empowering Girls ด้วยทุนการศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 65

คุณพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์
เรื่อง “รถอีวีจีน น่าใช้จริงหรือ”

วันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 65

PRID ศ.ดร.เสาวลักษณ์ รัตนวิษฐ์
เรื่อง “DEI”

วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 65

คุณธนาลัย ลิมปรัตน์ศิริ
เรื่อง “ปฐมวัย: หัวใจของการเรียนรู้”

วันพฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 65

งดประชุมประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ต.ค. 65

คุณจินรัตน์ เทียมมอริยะ
เรื่อง “ธุรกิจกับทางเลือกใหม่ในการจ้างคนพิการ”



สโมสรโรตารีบางรัก ประชุมประจำสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี

เวลา 12.30 – 13.30 น. โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน

ROTARY CLUB OF BANG RAK

Meeting every Thursday at 12.30 – 13.30 hrs. Royal Orchid Sheraton Hotel